



# hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

## Chúa Nhật 26 Thường Niên • Năm Phụng Vụ A Ngày 24 Tháng 9 Năm 2017

### THÊU VÀ THƯƠNG

**Suy niệm:** Ông chủ trong dụ ngôn xử sự công bình với những người được thuê làm vườn nho: trả một đồng quan như thói quen thời ấy; ông cũng đối xử hào phóng khiến các kẻ làm công ghen tị vì ông có lòng “thương” cách khác thường. Ghen tức khi thấy người khác hơn mình là chuyện thường tình của thói đời. Qua ông chủ vườn nho - hình ảnh của Thiên Chúa - Chúa Giê-su dạy ta bài học của đạo trời mà Ngài

mang đến: bài học của việc xử sự công bình và bài học của tình thương không so đo tính toán như thói đời. Nếu chỉ công bình mà thôi thì chúng ta không thể lãnh nhận được ân huệ nào của Thiên Chúa vì ta không xứng đáng. Những gì ta lãnh nhận đều do lòng nhân lành Thiên Chúa ban cho.

**Mời Bạn:** Bạn nghĩ gì về tình trạng kinh tế và đạo đức của cá nhân và gia đình bạn hiện nay? Đời sống sung túc khiến bạn rơi vào cơn xoáy hưởng thụ, tiêu thụ, hay giúp bạn sống đạo hạnh hơn? đời sống chật vật có giúp bạn thêm tin thác vào Chúa hay làm cho bạn đâm ra nguội lạnh?

Chia sẻ: Trước hết phải ý thức thân phận mình như những thợ đến làm giờ thứ chín (3 giờ chiều), thứ mười một (5 giờ chiều), để cảm tạ Chúa, và bày tỏ lòng yêu mến Ngài bằng cách nghe, làm theo Lời Ngài, đem Tin Mừng vào trong cuộc sống, trong mái ấm gia đình mình.

**Sống Lời Chúa:** Tôi tìm lại nhịp sinh hoạt đạo đức đã bị lãng quên: cầu nguyện sáng tối hằng ngày.

**Cầu nguyện:** Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được tình Chúa thương yêu, để con có thể xử sự với Chúa bằng một tình yêu chân thành, không nhuộm màu vụ lợi. Amen.

#### BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh Xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trụ
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

#### LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

#### MỤC VỤ & SINH HOẠT

<b>Thánh lễ:</b>	Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
<b>Giải tội:</b>	1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
<b>Rửa tội:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
<b>Hôn phối &amp; Xin lễ:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
<b>Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT</b>	
	• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
	• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

## Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

### Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 9/2017

*Xin Ôn cho các Giáo Xứ – Để các giáo xứ của chúng ta, được tác động bởi tinh thần truyền giáo, trở thành những nơi truyền đạt đức tin và thể hiện đức ái.*

## LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

**24/9:** CN 25 TN

**25/9:** Th. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo

**26/9:** Thứ Ba trong Tuần 25 TN

**27/9:** Th. Vinhson Phaolô, linh mục

**28/9:** Th. Vanceslao, Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo

**29/9:** Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriele, và Raphael - Lễ Kính

**30/9:** Th. Giêrônimô, Imts - Lễ Nhớ

**1/10:** CN 26 TN

## TRUYỆN NGẮN

**• Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi do trường Việt Ngữ và Giáo Lý An Tôn sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, 7/10/2017, tại hội trường Francis Hall:** Sẽ có hội chợ với các trò chơi và thức ăn thuần túy Việt Nam, văn nghệ mừng tất Trung Thu và rước đèn ngoài sân. Xin quý vị phụ huynh sắp xếp cho các em đến tham dự để các em có dịp vui chơi và trải nghiệm nền văn hóa Việt Nam.

**• Hội Vincent De Paul sẽ xin tiền trong lễ Chúa nhật 30/9 và 1/10/2017:** Đây là một tổ chức thiện nguyện chuyên giúp đỡ người nghèo khắp nơi. Ở giáo xứ chúng ta, hội này có các bữa ăn miễn phí mỗi chiều Chúa Nhật, trợ giúp tiền thuê nhà và phát thực phẩm miễn phí cho người vô gia cư và nghèo khổ. Hội đang cần thiện nguyện viên trong nhieu62 hoạt động của hội. Xin gặp các nhân viên sau thánh lễ ngày 30/9 và 1/10 để biết thêm chi tiết.

**• Cha Chánh Xứ nhắc cộng đoàn chúng ta, đặc biệt là những giáo dân hay tham dự thánh lễ vào các buổi sáng:** Sẽ không có thánh lễ vào các sáng Thứ Bảy. Xin quý vị lưu ý và thông báo cho các vị chưa biết thay đổi này.

## Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

+ **Bài đọc 1 : Is 55,6-9.**

Kẻ có tội thường sợ Thiên Chúa trừng phạt nên trốn tránh Ngài. Tiên tri Isaiia hối thúc dân Israel từ chốn lưu đày trở về, phải sám hối và hãy tìm đến Chúa. Hay tin tưởng vào Thiên Chúa bởi vì những dự định và cách hành xử của Ngài không giống với tư tưởng của ta. Ngài không nghĩ đến trừng phạt mà chỉ nghĩ đến cứu vớt, Ngài không bắt tội mà chỉ thứ tha.

+ **Bài đọc 2 : Pl 1,21-24,27.**

Thánh Phaolô viết thư này ở trong tù vào khoảng năm 63 gửi cho tín hữu Philiphê biết :

- Nếu được thả tự do, Ngài sẽ tiếp tục rao giảng Tin mừng Đức Giêsu Kitô, và Đức Kitô sẽ được về vang.

- Nếu bị giết chết, Ngài sẵn sàng hy sinh vì

Chúa. Vì cái chết của Ngài cũng làm về vang cho Đức Kitô.

Và Ngài kết luận : Dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được về vang nơi tôi.

+ **Bài Tin mừng : Mt 20,1-16a.**

Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn này có ý nói lên lòng quảng đại của Thiên Chúa. Ngài là người Cha yêu thương và nhân hậu. Cách cử xử của Ngài không giống với lối cư xử của con người.

a) Suy nghĩ của loài người : thợ làm nhiều sẽ được lãnh nhiều, người làm ít sẽ lãnh lương ít. Như thế mới công bằng và hợp lý.

b) Suy nghĩ của Thiên Chúa : ông chủ trả lương cho người làm nhiều giờ như đã hợp đồng. Ông chủ có lòng quảng đại, trả cho người thợ làm có một giờ cũng được lãnh một quan tiền không có lỗi đức công bằng.

## Lòng quảng đại của Chúa

### 1. Tư tưởng của Chúa và của ta.

Loài người chúng ta suy nghĩ giống như một người buôn bán : món hàng trị giá thế nào, vậy phải mua thế nào, bán thế nào ? bao nhiêu thì đúng, bao nhiêu thì sai ?

Chúng ta áp dụng suy nghĩ ấy chẳng những trong đối xử với người khác, mà còn cho cả Thiên Chúa nữa : tôi đã làm gì và làm bao nhiêu, cho nên Thiên Chúa phải ban cho tôi ơn gì và ban bao nhiêu. Chúng ta cho rằng như thế là công bằng.

Nhưng Thiên Chúa không muốn làm người bán cũng không muốn làm người mua. Ngài chỉ muốn làm người Cha, yêu thương chúng ta là con. Ngài chỉ có yêu thương và chỉ dùng lòng tốt để đối xử. Đối với từng đứa con, Ngài không xem xét nó đã làm được gì, nó đáng được bao nhiêu. Ngài chỉ nghĩ nó cần được chăm sóc như thế nào, ban cho nó cái gì là tốt nhất.

Khi lầm bầm trách, những người thợ làm nhiều giờ muốn lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên lối suy nghĩ của ông chủ, họ muốn ông chủ đừng làm người cha yêu thương mà hãy làm người buôn bán vô tình.

### 2. Hai bài học cho ta.

a) Bài học thứ nhất : như đã nói : mọi công việc đối với Chúa đều bằng nhau, Vấn đề không phải ở số lượng công việc nhưng ở tình yêu thúc đẩy làm công việc

đó. Một người có thể tặng chúng ta một món quà cả trăm ngàn, chúng ta rất biết ơn người đó. Một em bé có thể tặng chúng ta một món quà chỉ đáng giá vài ngàn, nhưng đó là món quà dành dụm đầy nỗ lực và yêu thương của nó, dù món quà nhỏ không giá trị bao nhiêu nhưng nó khiến chúng ta cảm động nhiều hơn. Thiên Chúa không nhìn vào số lượng công việc của chúng ta. Bao lâu ta còn làm, công việc đều được xếp như nhau trước mặt Chúa.

b) Bài học thứ hai : Đó là tất cả mọi sự Chúa ban cho ta đều là ân sủng của Ngài. Chúng ta không thể làm ra những điều Chúa ban cho, chúng ta không xứng đáng với điều đó. Thiên Chúa cho chúng ta là do bởi lòng tốt của Ngài, bởi ân sủng Ngài. Tất cả những gì Chúa ban cho không phải là để trả công nhưng là quà tặng, đó không phải là phần thưởng nhưng là ân sủng.

### 3. Thái độ chúng ta phải có.

Chúng ta phải chấp nhận như một người con khiêm nhường những hành động của Chúa vì chúng ta biết rằng động cơ duy nhất thúc đẩy người ta trong sự lựa chọn là tình yêu. Chúng ta phải hành động như Chúa đối với tha nhân : không ganh tị, không nghiêm khắc, không phán xét xấu, không lên án chung thẩm, nhưng phải thông cảm, ưu ái với một "nụ cười của tâm hồn".